

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว

๕๑๓๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๐๗๙ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าว ดังนี้

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ ให้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในระดับพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงกำกับตรวจสอบการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเองและผู้รับผิดชอบการกำกับมาตรการในการจัดกิจกรรมต่างๆ

๒. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ ให้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

๑) ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด -19

๒) ให้สถานประกอบการทุกประเภทปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๓๐/๑๐๗๙

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จาก ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัด ดังนี้

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ ให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในระดับพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงกำกับ ตรวจสอบการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเอง และผู้รับผิดชอบการกำกับมาตรการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

๒. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ ให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร รณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

๑) ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด - 19

๒) ให้สถานประกอบการทุกประเภทปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๔๕๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุม ดังกล่าวต่อไป

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘